

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022**

*(Trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX)*

## **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC**

### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện quán triệt triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh tại cơ sở theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

UBND huyện quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp trụ sở tiếp công dân huyện, đầu tư bàn ghế, máy tính, hệ thống camera quan sát, trang bị các điều kiện cần thiết cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ làm công tác tiếp công dân để phục vụ nhân dân được tốt hơn; Bố trí phòng chờ riêng đảm bảo cho tất cả công dân đến đều có chỗ ngồi ổn định, đăng ký sắp xếp theo thứ tự để hoạt động tiếp công dân thường xuyên và định kỳ được đảm bảo tốt nhất.

Giao các cơ quan bố trí địa điểm, điều kiện tiếp công dân thuận tiện nhất để phục vụ công dân, đặc biệt đối với cấp xã phải bố trí phòng tiếp công dân riêng (tách biệt với phòng làm việc). Đa số các xã thị trấn bố trí phòng tiếp công dân riêng, một số xã do điều kiện vật chất chưa cho phép nên bố trí phòng tiếp công dân chung với phòng làm việc của bộ phận một cửa<sup>1</sup>. Cơ bản các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân, bố trí công chức (Tu pháp hặc Văn phòng) có nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và có kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm công tác tiếp công dân.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; thông báo công khai lịch tiếp công dân của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc ngày 15 hằng tháng là ngày tiếp công dân toàn huyện (toàn tỉnh) trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã.

Quán triệt triển khai thực hiện Đề án số 178/UBND-ĐA ngày 27/4/2021 của UBND huyện về nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và thực hiện các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Việt Yên, giai đoạn 2021-2025; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án, việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan đúng quy của pháp luật. Góp phần nâng cao chất lượng

<sup>1</sup> Nghĩa Trung, Trung Sơn, Quang Châu

công tác tham mưu, giải quyết các vụ việc KNTC đảm bảo khách quan, theo đúng nội dung, thẩm quyền, thời hạn, trình tự thủ tục quy định của pháp luật; tỷ lệ giải quyết đơn 6 tháng đầu năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm trước; trên địa bàn không phát sinh điểm nóng khiếu kiện....

## **2. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC**

Chủ tịch UBND huyện tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và thụ lý giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Nhìn chung, các đơn gửi đến các cấp được tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời; hầu hết các vụ việc KNTC mới phát sinh được xem xét điều kiện thụ lý và giải quyết theo đúng quy trình, thủ tục, thời hạn,...

Trong 6 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND huyện đổi mới công tác tiếp dân, giao cơ quan chuyên môn rà soát các vụ việc có tính chất phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Trên cơ sở đó, tổ chức hội nghị xem xét, giải quyết đối với vụ việc tồn đọng, kéo dài<sup>2</sup>. Tham dự hội nghị có Thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan, Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND xã đối thoại trực tiếp với công dân. Qua đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp, đúng quy định trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, góp phần giải quyết dứt điểm vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài.

Sáu tháng đầu năm, toàn huyện tiếp 423 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 423 vụ việc, tăng 145 lượt người và tăng 148 vụ việc (chủ yếu liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB khi thu hồi đất thực hiện các dự án; một số đơn tố cáo cán bộ liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ). Trong đó, tiếp dân định kỳ Chủ tịch UBND huyện đã tiếp 104 lượt người với 130 vụ việc Ban tiếp dân huyện tiếp 71 lượt người với 70 vụ việc; các phòng ban và UBND cấp xã tiếp 248 lượt người đến kiến nghị, phản ánh 223 vụ việc.

Tổng số đơn tiếp nhận trên địa bàn toàn huyện là 446 đơn, sau khi xử lý các đơn trùng lặp, không đủ điều kiện giải quyết, tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ là 193 đơn (KN 20; TC 25; ĐN 148), tăng 61 đơn so với cùng kỳ năm trước. Đã xem xét giải quyết xong 146 đơn (KN 16, TC 15, ĐN 115), đạt tỷ lệ 76%. Trong đó, đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện 54 đơn (KN 14, TC 08, ĐN 32), giải quyết xong 47 đơn (KN 12, TC 06, ĐN 29), đạt tỷ lệ 87%; đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã 139 đơn (KN 06, TC 17, ĐN 116), giải quyết xong 99 đơn (KN 04, TC 09, ĐN 86), đạt tỷ lệ 71%.

## **3. Thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực**

Tổng số quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 18 QĐ, KL (10 quyết định, 08 kết luận), trong đó: cấp tỉnh 01 kết luận đã

<sup>2</sup> Vụ việc của bà Thân Thị Đạt, thôn Như Thiết, xã Hồng Thái; vụ việc các bà Mão, Hồi, Ánh, Ca liên quan đến đất dịch vụ thôn Hùng Lâm, xã Hồng Thái; vụ việc bà Phùng Thị Doan, TDP My Điền, TT Nền; vụ việc ông Phạm Văn Thế, thôn Kê, xã Quảng Minh; ....

thực hiện xong; cấp huyện 17 QĐ, KL (10 quyết định, 07 kết luận), đã thực hiện xong 10 quyết định và 02 kết luận.

Một số xã chưa tổ chức thực hiện dứt điểm các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật, dẫn đến công dân tiếp tục có đơn kéo dài gửi lên các cấp huyện như: Kết luận số 949/KL-UBND ngày 15/4/2020; Kết luận số 510/KL-UBND ngày 08/3/2021; Kết luận số 3314/KL-UBND ngày 27/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện.

## **II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG**

### **1. Công tác chỉ đạo điều hành**

- Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 04/3/2022 về thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện. Qua đó đề ra các giải pháp khắc phục rõ ràng, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị thực hiện.

- Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy định pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp của cơ quan, chi bộ của đơn vị đến 100% cán bộ, công chức, viên chức.

- Đối với UBND các xã, TT: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản quy định pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong các cuộc họp của cơ quan, đơn vị đến 100% cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời biểu dương những việc làm tốt, những gương điển hình về PCTN, phê phán những việc làm sai trái, những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực.

### **2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN**

Tiếp tục tuyên truyền: Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí; Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực; Chỉ thị số 10/TC-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Nghị Quyết số 109-NQ/TW ngày 04/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác PCTN, lãng phí. Triển khai, quán triệt sâu rộng Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trung tâm Văn hóa - TT TT huyện thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phổ biến các quy định của pháp luật về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và tổ chức, công dân khi đến liên hệ công tác với các cơ quan công quyền, giảm sách nhiễu, phiền hà, góp phần phòng ngừa tham nhũng.

### **3. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng**

#### **a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động**

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan HCNN; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ nhằm công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức biết được thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện.

#### **b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ**

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, UBND huyện đã quyết định giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí cho các cơ quan thuộc huyện. Các cơ quan hành chính đã xây dựng Quy chế về chế độ, định mức chi tiêu nội bộ và công khai dân chủ trong cơ quan, đơn vị, đến nay các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã thị trấn đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của từng đơn vị cũng được thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị.

#### **c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn**

Tăng cường thực hiện quy chế văn hóa công sở và thực thi nhiệm vụ công vụ theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; Công văn số 1381/UBND-NV ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không đi muộn về sớm, vắng mặt không có lý do chính đáng;....

d) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

Năm 2022, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân; tập trung vào hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Ban hành Kế hoạch CCHC nhà

nước huyện Việt Yên năm 2022; Kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2022; Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, ISO năm 2022; Kế hoạch chuyển đổi số huyện Việt Yên năm 2022; Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Việt Yên năm 2022; Kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn bản năm 2022; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 01/CTUBND ngày 08/01/2020 của Chủ tịch tỉnh Bắc Giang; triển khai áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022

e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Thực hiện Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày 6/12/2021 của UBND tỉnh về kê khai tài sản thu nhập lần đầu và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 13/12/2021 về kê khai tài sản, thu nhập và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Trên cơ sở thông kê danh sách người có nghĩa vụ kê khai, ngày 21/12/2021 ban hành Quyết định số 16770/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản lần đầu và hình thức công khai bản kê khai tài sản lần đầu năm 2021; ngày 31/12/2021 ban hành Quyết định số 17151 phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản bổ sung, kê khai hàng năm và hình thức công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021 Chủ tịch UBND huyện ban hành Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 17/02/2022, kết quả: 85 cơ quan đơn vị tổ chức việc kê khai tài sản, số người được kê khai là 479 người, thực hiện công khai tại cuộc họp 479 bản kê khai.

#### **4. Kết quả phát hiện sai phạm và xử lý tham nhũng**

Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử 6 tháng: khởi tố 03 vụ việc/05 bị can có dấu hiệu tham ô, tham nhũng là các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện (Công ty TNHH New Wing interconnect Technology; Công ty Hosiden; Văn phòng Tổng đại lý Dai-ichi Việt Nam có địa chỉ thuộc thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên), đã thu hồi 12 triệu/490 triệu đồng sai phạm.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

#### **1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo**

##### **1.1. Ưu điểm**

6 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác giải quyết đơn, đặc biệt là đối với các vụ việc tồn đọng kéo dài. Yêu cầu phải tập trung cao

giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, các vụ việc KNTC phức tạp, đông người; kiểm tra, rà soát tìm giải pháp xử lý triệt để các vụ đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn chưa nhất trí, khiếu kiện kéo dài, cam kết giải quyết theo từng tháng và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thường trực Huyện ủy, UBND huyện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của CBCC, nâng cao trách nhiệm trong tiếp dân, giải quyết KNTC.

Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã có sự tập trung, quan tâm và trách nhiệm hơn trong công tác giải quyết đơn và đã giải quyết được nhiều vụ việc tồn đọng nhiều năm, đặc biệt một số xã đã tập trung làm khá tốt, không để tồn đọng (*giải quyết 100% vụ việc phát sinh*).

Thanh tra huyện tích cực, chủ động trong tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã; Ban tiếp công dân huyện thực hiện tốt việc phân loại, xử lý đơn, tích cực kiểm tra đôn đốc đối với những vụ việc phức tạp, vụ việc Chủ tịch UBND huyện chuyển đến các xã giải quyết theo thẩm quyền.

Thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với công dân, có biện pháp chỉ đạo cụ thể, phù hợp, đúng quy định trong quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền. Vì vậy, cơ bản những đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết có chất lượng, hạn chế đơn thư vượt cấp.

## **1.2. Hạn chế, tồn tại**

Tình hình KNTC trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn phức tạp, số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, vượt cấp vẫn còn như vụ việc: các ông, bà: Dương Văn Chung, Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Quang Khang, Dương Thị Khuy và 36 công dân trú tại các thôn Vân Cốc 3, 4, xã Vân Trung khiếu nại về việc thu hồi bồi thường GPMB của dự án: Đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Quang Châu, tỉnh Bắc Giang (địa phận xã Vân Trung, huyện Việt Yên) (đợt 2, giai đoạn 3; đợt 2, giai đoạn 4; đợt 2, giai đoạn 5);...

Còn tình trạng Chủ tịch UBND một số xã, thị trấn thiếu sự tập trung, quan tâm đến công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo điển hình như: Nénh, Minh Đức, Quảng Minh,.... Một số vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện có nhiều văn bản đôn đốc, thậm chí phê bình<sup>3</sup> đối với Chủ tịch UBND cấp xã nhưng vẫn chưa được giải quyết, như: vụ việc bà Tạ Thị Ngát, thôn Khả Lý Hạ, xã Quảng Minh; vụ việc ông Dương Ngô Chung, thôn Đài Sơn, xã Minh Đức; vụ việc bà Nguyễn Thị Như, TDP Hoàng Mai 2, TT Nénh; vụ việc bà Nguyễn Thị Bé, TDP Hoàng Mai 3, TT Nénh; vụ việc Hoàng Thị Xuân, TDP Yên Ninh, TT Nénh; ...

Hầu hết, các đơn tồn chưa được giải quyết chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai, thắc mắc, kiến nghị trong lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt

<sup>3</sup> Công văn 857/UBND-TCĐ ngày 24/3/2022 về phê bình Chủ tịch UBND xã Minh Đức; Công văn số 1149/UBND-TCĐ ngày 21/4/2022 về phê bình Chủ tịch UBND thị trấn Nénh.

bằng khi Nhà nước thu hồi đất các dự án. Việc chậm trễ chưa giải quyết kịp thời đã làm mất lòng tin, buộc người dân phải kiến nghị vượt cấp hoặc tố cáo tiếp làm phức tạp tình hình địa phương.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, với các xã, thị trấn trong một số vụ việc chưa tốt, chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, một số công dân cố tình KNTC tiếp và đòi hỏi nội dung không chính đáng, không đúng quy định; một số vụ việc giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân tiếp tục đến các cấp khiếu kiện<sup>4</sup>; một số phần tử xấu, cơ hội tổ chức lôi kéo, xúi giục, kích động người dân khiếu kiện phức tạp, kéo dài gây phức tạp tình hình.

Công tác phân loại, xử lý và tham mưu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền một số vụ việc chưa tốt, có vụ việc còn lúng túng; Việc tổ chức tiếp công dân ở một số xã, thị trấn chưa tốt, chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục; việc giải thích, hướng dẫn cũng như thụ lý giải quyết nhiều vụ việc của Chủ tịch UBND cấp xã chưa hết trách nhiệm, có biểu hiện đùn đẩy lên trên, gây bức xúc cho người dân nên số lượt người đến trụ sở tiếp công dân ở các xã, thị trấn rất ít, họ thường vượt cấp lên huyện, tỉnh đòi hỏi. Hầu hết các vụ việc công dân phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện là các vụ việc cũ, trùng lặp và thuộc thẩm quyền cấp xã không được giải quyết kịp thời.

Công tác theo dõi tổng hợp trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn của một số xã chưa tốt. Việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của nhiều cơ quan, đơn vị về giải quyết đơn thường chậm, chất lượng thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nắm bắt tình hình và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện.

Công tác dân vận chính quyền, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở một số nơi làm chưa tốt; sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện công tác hoà giải, giải quyết kiến nghị, phản ánh của nhân dân còn hạn chế; Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân chưa được tích cực, thường xuyên.

### **1.3. Nguyên nhân**

#### ***\* Nguyên nhân chủ quan***

Đảng ủy, UBND một số các xã chưa thực sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trong công tác giải quyết đơn thư của đơn vị mình; Chủ tịch UBND một số xã, còn xem nhẹ, chưa thực sự chủ động xem xét giải quyết theo thẩm quyền quy định của pháp luật, nhiều việc để tồn đọng kéo dài không giải quyết.

Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực, nhất là về đất đai chưa tốt; chưa thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, dân vận, đối thoại, công khai để người dân hiểu đúng, hiểu đủ về quyền và lợi ích của mình trước khi thực hiện các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

---

<sup>4</sup> Vụ việc ông Giáp Văn Bình, thôn Kép, xã Việt Tiến; vụ việc Chu Huy Đô, thôn Đầu, xã Tự Lạn.

Năng lực của một số cán bộ, công chức làm công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết vụ việc KNTC ở một số địa phương còn hạn chế.

Công tác tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân và KNTC tại một số địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

**\* Nguyên nhân khách quan**

Chính sách, pháp luật (nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai) vẫn còn bất cập dẫn đến phát sinh nhiều vụ việc khó giải quyết; một bộ phận người dân hiểu biết pháp luật còn hạn chế, còn khiếu kiện vượt cấp, gửi đơn không đúng quy định; một số phần tử xấu, cơ hội lôi kéo, xúi giục, kích động công dân khiếu kiện phức tạp, vượt cấp.

Việc triển khai nhiều Dự án công trình trọng điểm với quy mô lớn phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan đến công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng đã tác động đến một bộ phận người dân. Một số quy định, chế độ chính sách, nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn bất cập làm phát sinh KNTC.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số xã, thị trấn vẫn còn hạn chế, còn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai; việc xem xét và lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho người dân còn phiền hà. Là nguyên nhân chính phát sinh nhiều đơn thư và những mâu thuẫn gây mất ổn định ở cơ sở.

Nhận thức của một bộ phận người dân về chính sách, pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC nói riêng còn hạn chế; một số đối tượng lợi dụng quyền dân chủ tiếp tục khiếu nại hoặc tố cáo tiếp, khi không đồng ý nội dung giải quyết của cấp có thẩm quyền chuyển sang tố cáo người trực tiếp đã giải quyết; một số phần tử xấu lôi kéo, xúi giục công dân khiếu kiện phức tạp, vượt cấp.

Một số vụ việc xảy ra đã lâu, nhiều tình tiết và nội dung phức tạp, hồ sơ tài liệu không đầy đủ... nên khó khăn, mất nhiều thời gian để xác minh, giải quyết vụ việc.

## **2. Công tác phòng, chống tham nhũng**

### **2.1. Ưu điểm**

Công tác PCTN trên địa bàn tiếp tục được Huyện uỷ, UBND huyện quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, các biện pháp phòng ngừa được triển khai toàn diện, bước đầu đem lại hiệu quả.

UBND huyện tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tập trung vào hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

### **2.2. Hạn chế, tồn tại**



Một số cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa sâu sát trong công tác chỉ đạo PCTN; còn có biểu hiện ngại va chạm, chưa đề ra các giải pháp cụ thể khi xây dựng kế hoạch PCTN hàng năm của đơn vị mình. Việc tự rà soát, đấu tranh, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị và việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa ở một số nơi còn hạn chế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở một số nơi chưa chặt chẽ, sâu sát thường xuyên.

Đội ngũ CBCC các cơ quan tư pháp và cơ quan chức năng có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng số lượng ít, chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.

### **2.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế**

Hệ thống, chính sách pháp luật nói chung, nhất là về công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, tài chính ngân sách và chính sách, pháp luật liên quan đến PCTN nói riêng chưa đồng bộ, còn chồng chéo, thiếu tính thống nhất.

Tham nhũng, lãng phí là lĩnh vực khá phức tạp, nhạy cảm, nên nhiều người ngại đối mặt, không giám đấu tranh.

## **Phần thứ hai**

### **NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

#### **I. CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỔ CÁO**

##### **1. Nhiệm vụ**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 14-CT/HU ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; Thực hiện nghiêm các quy định của Pháp luật về TCD, giải quyết KNTC nhất là quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết KNTC.

Thực hiện tốt kế hoạch giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, quyết định xử lý tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn huyện. Phân đấu giải quyết đạt tỷ lệ chung toàn huyện trong năm 2022 trên 90% số đơn phải giải quyết; chỉ đạo thực hiện triệt để các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật, đạt trên 80%.

##### **2. Giải pháp**

Chủ tịch UBND huyện tiếp tục duy trì giao ban thường xuyên với Chủ tịch UBND các xã về công tác giải quyết đơn, để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời, yêu cầu

Chủ tịch UBND các xã cam kết giải quyết đơn kịp thời, có chất lượng, không để tồn đọng, kéo dài, không để người dân bức xúc chuyển từ kiến nghị, phản ánh sang KNTC, tổ chức khiếu kiện đông người, phát sinh điểm nóng.

Thực hiện tốt việc đối thoại trực tiếp với công dân trong quá trình thực hiện dự án, giải quyết đơn khiếu nại; những vụ việc phức tạp phải phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn cấp trên trao đổi, xin ý kiến để quyết định giải quyết chính xác, dứt điểm.

Ban Tiếp công dân huyện làm tốt công tác tiếp dân, phân loại xử lý đơn cấp huyện, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tiến độ tham mưu giải quyết đơn, đề xuất Chủ tịch UBND huyện văn bản đôn đốc, phê bình đối với các đơn vị chậm chễ, thiếu kiên quyết trong công tác giải quyết đơn; Thanh tra huyện tăng cường thanh tra trách nhiệm, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân, trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, không giao cấp phó chỉ đạo thực hiện. Nắm chắc diễn biến, tình hình KNTC trên địa bàn; đẩy mạnh công tác hòa giải, đối thoại và giải quyết tốt các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, mới phát sinh ngay tại cơ sở; chủ động kiểm tra rà soát, giải quyết triệt để các vụ việc tồn đọng, kéo dài, hạn chế thấp nhất tình trạng KNTC đông người, vượt cấp lên tỉnh và ra Trung ương.

Chấn chỉnh đội ngũ CBCC nâng cao trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác giải quyết KNTC; thực hiện đúng quy định việc bảo quản, lưu trữ hồ sơ giải quyết các vụ việc; Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về tình hình đơn thư và kết quả giải quyết các vụ việc theo yêu cầu, đúng quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng. Đảm bảo trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư.

Thực hiện tốt sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các cơ quan bảo vệ pháp luật, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ hoà giải trong tuyên truyền, vận động giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở.

## **II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG**

### **1. Nhiệm vụ**

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch công tác PCTN năm 2022 và chỉ đạo các cơ

quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN theo đúng quy định; Công tác PCTN phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị với phương châm chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

## **2. Giải pháp**

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong hoạt động; thực hiện đúng quy định về định mức tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác; kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả trong công tác đấu tranh PCTN, lãng phí; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đề nghị HĐND các cấp tăng cường công tác giám sát đối với công tác PCTN, lãng phí; UBMTTQ phát huy vai trò phản biện xã hội, chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cùng các đoàn thể chính trị - xã hội động viên hội viên tích cực tham gia vào công tác PCTN.

Công an huyện chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, nâng cao biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xác minh, điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh, công khai theo pháp luật các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; Thực hiện tốt sự phối hợp giữa các cơ quan: Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra và các Cơ quan Tư pháp trong công tác PCTN; Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố cáo tham nhũng; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và PCTN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện trình tại kỳ họp Thứ 9 HĐND huyện khoá XX./.

### ***Nơi nhận:***

- TT HU, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ĐB HĐND huyện khoá XX;
- Thanh tra huyện;
- LĐVP, CVTH;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đại Lượng**